
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

       ถ่ายโอนรพ.สต.   

    1.ไม่มีรพ.สต.ขอย้ายกลับสธ. 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์) 
     -นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า รพ.สต.ทั้ง 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่น ที่ได้รับการถ่าย
โอน จากสธ.มาสังกัด อบจ.ขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 240 แห่ง ซึ่งขณะนี้ทุกแห่งไม่มีที่ใดที่ประสงค์จะย้ายกลับไปสธ. เฉกเช่น ใน
หลายจังหวัดที่กำลังประสบปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่าง อบจ.ขอนแก่นและ รพ.สต.รวมทั้งหน่วยงานทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ทำงานร่วมกันด้วยดี ถ้อยทีถ้อยอาศัย เอื้อเฟื้อแบ่งปันและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยยึดประชาชนเป็นหลักเป็นศูนย์กลาง และ ลงลึกเข้าถึงประชาชนทุกพ้ืนท่ี ซึ่งในหลายจังหวัดที่ประสบปัญหาและ
มีการขอย้ายกลับคืนสธ.นั้น โดยส่วนตัวไม่ขอก้าวล่วง แต่ขอนแก่นเราทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในทุกวัน 
   2.รพ.ไม่ต้องเรียกใบส่งตัวจาก รพ.สต.ถ่ายโอน 
     สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ สยามรัฐ hfocus) 
     -จากกรณีภาคประชาชนแวดวงสาธารณสุข ออกมาเปิดเผยถึงผลกระทบจากกรณีมติบอร์ด สปสช. เห็นชอบโอน
งบประมาณผู้ป่วยนอกให้ รพ.สต. ถ่ายโอนไป อบจ. ในบางพื้นที่ก่อนหน้านี้ ปรากฎว่าในกาญจนบุรีได้รับผลกระทบ เนื่องจาก
ผู้ป่วยเอชไอวีร้องทุกข์ ไม่ได้รับความสะดวกจากการเข้ารับบริการ เนื่องจากไม่สามารถรับยาที่ รพ.ชุมชนได้ เพราะถูกให้
เดินทางกลับไปเอาใบส่งตัว รพ.สต. ท่ีถ่ายโอน ทำให้ไม่สะดวก สวนทางนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกท่ี 
      ล่าสุด นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงปัญหาดังกล่าวว่า หน่วยบริการ สามารถตกลงกับ รพ.สต.ที่ถ่าย
โอน ว่า จะเคลียร์เงินอย่างไร และให้แจ้งมาที่ สปสช. ทางเราจะจัดการเคลียร์เงิน ทำเบิกตรงนี้ให้  ทั ้งนี ้ กรณีจังหวัด
กาญจนบุรี สปสช.เขตพื้นท่ีลงไปตรวจสอบและหาทางออกร่วมกันแล้ว  ทั้งนีห้ากพ้ืนท่ีไหนได้รับผลกระทบ ประชาชนถูกเรียก
ใบส่งตัว ยิ่งพื้นที่นำร่องใช้บัตรประชาชนใบเดียวแล้ว แต่ยังมีเรียกใบส่งตัวอีก ขอให้แจ้งมาที่สายด่วน สปสช.1330 เราจะลง
ไปเคลียร์ให้ทันที 
       ดา้นนายนิมิตร์ เทียนอุดม ที่ปรึกษา ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาก็ยังไม่เคลียร์ เนื่องจากผู้ป่วยเอชไอวี
กาญจนบุรียังประสบปัญหาเรื่องใบส่งตัว อย่างโรคแทรกซ้อนต่างๆ จากเอชไอวี หรือโรคอะไรที่อยู่ในเหมาจ่ายรายหัวต้องมีใบ
ส่งตัว กล่าวคือ ผู้ป่วยเดิมจะเอายา จาก รพ.ชุมชนได้ ก็ต้องกลับไป รพ.สต.ที่ถ่ายโอนอยู่ดี จะมีที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวคือ กรณี
กองทุนเอดส์ เรื่องนี้จึงจำเป็นต้องหารือร่วมกันทั้ง สธ. และสปสช. ซึ่งในเครือข่ายฯจะขอหารือกับทาง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 
รมว.สธ. เพื่อหาทางออกเรื่องนี้ 

- 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

นโยบายยาเสพติด 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ)  เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, 
ไทยรัฐ, ผจก., , hfocus, sondhitalk, news1live, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) 
    - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผย การกำหนดจำนวนเม็ดยาที่ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพนั้น หมายความว่าต้องไปดู
พฤติกรรมด้วย แม้ถือครอง 1 เม็ดหากมีพฤติกรรมค้าก็เป็นผู้ค้า ไม่ได้สิทธิเป็นผู้เสพ แต่ในการรักษาก็ต้องให้บริการผู้ป่วยทุก
คน ไม่ว่าจะถือครอง 5 เม็ด 10 เม็ด 100 เม็ด โดยหากจะเข้ากระบวนการรักษา ต้องไปดำเนินการตามกฎหมายเรื่องการค้า 
นำเข้า ส่งออกก่อน ขณะที่เดินหน้า 3 นโยบาย Quick Win รองรับการบำบัดรักษา นอกจากนี้ ปัจจุบันเพิ่มการรักษาแบบ
Hospital care @ Home เข้ามาโดยใช้บ้านเป็นเสมือนหอผู้ป่วย ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ติดต่อสื่อสารผ่านทาง 
DMS Telemed และ Application ห่วงใย 
       นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การบำบัดจะสำเร็จหรือไม่ หรืออัตรา
กลับมาเสพซ้ำ ขึ้นกับหลายปัจจัย คือ 1.การเข้าถึงบริการบำบัดที่รวดเร็วหรือไม่ 2.เสพหนัก เสพนาน มีอาการทางจติหรือไม่ 
โดยผู้เสพราว 30 %หรือมากกว่านี้จะมีอาการทางจิต ซึ่งหากไม่มีปัจจัยเหล่านี้โอกาสหายเรว็มากข้ึน 3.แรงสนับสนุนของเพื่อน 
คือ ชุมชน คนรอบตัว คนใกล้ตัว ใกล้ใจ มีการสื่อสารหรือมีรูปแบบการดูแลอย่างไรให้รู้สึกปลอดภัย 4.มาตรการทางกฎหมาย
และสังคม ทำอย่างไรให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่กระตุ้นให้กลับมาเสพซ้ำ 5.การติดตามต่อเนื่องโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสาธารณสุข
และชุมชนช่วยดูแล หากประสบปัญหาเกี่ยวกับยาและสารเสพติดสามารถ ขอรับคำปรึกษาเรื่องยาและสารเสพติดได้ที่สาย
ด่วนบำบัดยาเสพติด 1165 และสายด่วนเลิกยาเสพติด ผ่านศูนย์ดำรงธรรม 1567ตลอด 24 ชั่วโมงหรือผ่านช่องทาง  Line 
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Official "ห่วงใย" และสามารถเข้าบำบัดรักษายาเสพติดได้ที่ สบยช. รพ.ธัญญารักษ์ส่วนภูมิภาค 6 แห่ง หรือรพ.ใกล้บ้าน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmnidat.go.th 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ คอลัมน์ จับประเด็น)   
    - ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เผย จากกรณี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เตรียมออกกฎกระทรวง
กำหนดจำนวนครอบครองเม็ด "ยาบ้า" ต้องไม่เกิน "10 เม็ด" ถือเป็นผู้เสพเท่ากับเป็นผู้ป่วยต้องไปบำบัด ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
กับนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดของทางรัฐบาล เพราะจะยิ่งทำให้มีการขายยาบ้ากันมากขึ้นจนปราบปรามกันไม่หมดสิ้น  
การสร้างทีมแคร์ดีพลัส (CareD Plus/ Care D+ Team) 
    สื่อทีน่ำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus) 
     -พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ในนโยบายยกระดับ 30 บาท เรายังมีเรื่องการสร้างทีมแคร์
ดีพลัส (CareD Plus/ Care D+ Team) โดยทีม Care D+ เป็นการอบรมเจ้าหน้าที่ บุคลากรสาธารณสุขให้เป็นทีมงานเชื่อม
ประสานใจ ทำหน้าที่คล้ายๆกับว่า เป็นญาติเฉพาะกิจ เหมือนเราเข้าไปโรงพยาบาล ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร มีขั้นตอนอะไร    
แต่ทีมนี้ที่สธ.สร้างขึ้น จะทำหน้าที่เป็นญาติเฉพาะกิจ คอยดูแล ทำหน้าที่เชื่อมใจประสานข้อมูล อย่างเราเข้าไปโรงพยาบาล 
ไม่รู้จะถามบุคลากร เจ้าหน้าที่ รพ. คนไหน แต่กลุ่มนี้จะมาช่วยเหลือผู้ป่วย ช่วยเหลือญาติคนไข้  โดยจะจัดอบรมหลักสูตร
บุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดสธ.ประมาณกว่า 10,000 คน  มีทั้งการอบรมแบบ on site ในกรณีที่แต่ละเขตสุขภาพทำได้ 
และการอบรมออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ Virtual  online โดยวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร
สุขภาพ สื่อสารวิกฤติโดยตรง ท้ังนี้ คาดว่าจะเริ่มอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2566 นี้   
       การอบรมทีมแคร์ดีพลัส  ได้ทำเป็นหลักสูตรมาตรฐาน เน้นเทคนิคการสื่อสารสมัยใหม่ ด้วยการ Upskill และ Re-skill  
เรียนได้ทั้งออนไลน์ และออนไซต์ เป็นหลักสูตรการสื่อสารด้วยความเข้าใจ เพื่อให้เข้าใจถึงอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งเมื่อบุคลากร
ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ก็จะสามารถสื่อสารประสานใจสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันได้     เร็วๆนี้ สธ.จะเปิดตัวโครงการ 
CareD+ อย่างเป็นทางการ เรามั่นใจว่า บุคลากรสาธารณสุขของเราทำได้ ซึ่งขณะนี้มีโรงพยาบาลหลายแห่งสนใจที่จะส่ง
บุคลากรของตนมาอบรมแล้ว        

- 

โรคโควิด19 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ ไทยโพสต์ linetoday) 
      -เพจเฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรค โพสต์ข้อความรายงานสถานการณ์โควิด19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 04 
พฤศจิกายน 2566 ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 304 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 43 ราย/วัน     
ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 1 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน  ผู้ป่วยสะสม 34,511 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566) 
เสียชีวิตสะสม 819 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566) 

 

ฝุ่นPM2.5 
   สื่อที่นำเสนอ : สื่อท่ีนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ผจก., สยามรัฐ, 
ก ท . ธ ุ ร ก ิ จ , ก า ร เ ง ิ น ธน า ค า ร , ศ ู น ย ์ ข ่ า ว แ ป ซ ิ ฟ ิ ค , thestandard, mcot, hfocus, chiangmainews, newtv, 
thebangkokinsight, amarintv, tnn, js100, ch7) 
      -นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการคาดการณ์ปริมาณฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรค
ประจำตัว โดย พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล  รก.อธิบดีกรมอนามัย จึงให้เจ้าหน้าท่ีกรมอนามัยเตรียมความพร้อมรบัมือ สั่งการ
ให้เปิดศูนย์เฝ้าระวังและประสานงานด้านการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และ
ซักซ้อมความพร้อมในการปฏิบัติการในระดับพื้นที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค     โดยเฉพาะในสถานที่สำคัญที่มีกลุ่มเสี่ยง
ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ  ช่วงนี้กลุ่มเสี่ยง จึงควรดูแลและป้องกันสุขภาพตนเองและครอบครัว หาก
จำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นที่เหมาะสม สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็น
ให้พร้อม และทำความสะอาดบ้านเรือน ให้สะอาดปราศจากฝุ่น 
      ด้านกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 
2.5 ไมครอน หรือพีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบมีพื้นท่ีที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 29 พ้ืนท่ี  

 

บุหร่ีไฟฟ้า 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวพ.91) 
     -นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าว่า กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำ
ผู้ปกครองควรให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องบุหรีไ่ฟฟ้าที่กำลังระบาดในกลุ่มวัยรุ่นรวมไปถึงเด็กในวัยเรียน ที่อาจได้รับอิทธิพลของ
การปรับปรุงรูปลักษณ์ของผลติภณัฑ์กลิ่น รสชาติของบุหรีไ่ฟฟ้าที่กระตุ้นความอยากรู้อยากลองในเด็ก ทำให้มีเด็กทีไ่ด้รบั
ผลกระทบต่อสุขภาพจากบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น  เพื่อป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าของบุตรหลาน  แนะพ่อ แม่ ผู้ปกครองและ
ครูอาจารย์ที่โรงเรียน ควรหมั่นช่วยกันสอดส่องดูแล สังเกตพฤติกรรม เฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก เตือนถึง

 

http://www.pmnidat.go.th/
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โทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบหุรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า ควรเข้มงวดให้บา้นและสถานศึกษาเป็นสถานท่ี
ปลอดบุหรี่และบหุรีไ่ฟฟ้า 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, hfocus ch7) 
     -นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธาน กมธ.การสาธารณสุข เตือนผู้ปกครอง บุหรี่ไฟฟ้าเริ่มระบาดในเด็กประถม รูปร่างเหมือน
ตุ๊กตา  ล่าสุดเด็กป.5 ซื้อมาจากในติ๊กต็อก 
     -ผศ.ดร.ศรรีัช ลาภใหญ่ นักวิชาการหน่วยวิชาการบ่มเพาะเครอืข่ายนักจัดการปัจจัยเสี่ยง ระบ ุ รายงานจาก ‘โครงการ
พัฒนา ขยายผล เฝา้ระวัง และจดัการความรู้ผลิตภัณฑ์เสีย่งสุขภาพ’ ปี 2566 พบว่า บุหรี่ไฟฟ้าปัจจุบัน พัฒนาไปเป็น บุหรี่
ไฟฟ้า Gen 5 หรือท่ีเรียกว่า Toy pod เป็นผลิตภณัฑ์ทีส่ร้างให้เลียนแบบหรือดูคล้ายสิ่งอื่นที่ดูน่ารัก เช่น ตุ๊กตา  ขนม นมกล่อง 
ขวดน้าอัดลม กล่องน้ำผลไม้ ถ้วยชาไข่มุก ถ้วยน้ำหวาน ไอศกรมีแท่ง จะมีขนาดเล็ก ปากสูบจะถูกทำให้เหมือนหลอดดูดนำ้ 
การใช้ตัวการ์ตูนทำให้บุหรี่ไฟฟ้าดไูม่อันตราย สร้างแรงดึงดดูใจต่อเยาวชน โดยบุหรีไ่ฟฟ้า Gen 5 ยังทำการตลาดผลิตภัณฑ์ท่ี
แยกหญิง-ชาย ออกจากกันอย่างเห็นได้ชัด และมาในราคาที่เยาวชนสามารถซื้อหาได้ ทั้งนี้เตือน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้ระวังและ
สังเกตลูกหลาน เพราะบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ Gen5 จะมุ่งเป้าไปท่ีเยาวชน 
ส่งทีมบุคลากรแพทย์ดูแลพระสงฆ์ ผู้แสวงบุญ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน ผู้จัดการ hfocus) 
     -นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ จาก รพ.และ
สถาบัน ในสังกัด ดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ชาวไทยที่เดินทางไปแสวงบุญช่วงเทศกาลฯ ในดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย โดย
ส่งทีมสหสาขาวิชาชีพเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 คน โดยแบ่งทีมปฏิบัติการออกเป็น 5 รุ่น จำนวนรุ่นละ 2 ทีม โดย 1 ทีม 
จะประกอบด้วยแพทย์ 1 คน พยาบาล 2 คน และเภสัชกร 1 คน 

 

คัดกรองแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด)  เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, news1live) 
     - สธ. รายงานผลการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอพยพคนไทยจาเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล 
ข้อมูลเมื่อเวลา 01.00 น. ของวันท่ี 5 พ.ย. โดยวันท่ี 4 พ.ย.มีคนไทยเดินทางกลับมา 85 คน เป็นชาย 83 คน หญิง 2 คน ผล 
คัดกรองและดูแลสุขภาพด้านร่างกาย ไม่พบผู้มีอาการป่วย ส่วนภาพรวมการดูแลคัดกรองทั้งหมด 57 ชุด สะสม 8 ,917 คน 
พบมีอาการทางร่างกาย 121 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.4 ส่วนอาการทางจิตใจรวม 561 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.3 

 

ไม่พบเคมีอมตะในเคร่ืองสำอาง 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผจก., ศูนย์ข่าวแปซิฟิค, tnn, js100, ch7) 
    - ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เผย กรณีมีการเผยแพร่ทางสื ่อออนไลน์อ้างถึงงานวิจัยหลายฉบับที่พบ
สารประกอบ PFAS สังเคราะห์หรือสารเคมีอมตะในเครื่องสำอางกันน้ำ ซึ่งอาจสะสมในร่างกาย จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
เช่น คอเลสเตอรอลสูง โรคต่อมไทรอยด์ โรคไต ภูมิคุ้มกันลดลง ฮอร์โมนผิดปกติ ไปจนถึงโรคมะเร็ง เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ 
เครื่องสำอางที่ขออนุญาตจดแจ้งในประเทศไทยแล้ว ไม่พบการใช้สาร PFAS (Per-and poly uoroalkyl substances) หรือ
สารเคมีอมตะ ขอผู้บริโภคมั่นใจ อย. มีระบบเฝ้าระวังและติดตามความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 

 

แอบขายถุงยางอนามัยแจกฟรี 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ac10news) 
     -นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบ สปสช. พบว่ามีผู้นำถุงยาง
อนามัยที่ สปสช. แจกฟรี  ไปขายบนแพล็ตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ซึ่งการกระทำ
ดังกล่าว เป็นการนำสิ่งของที่รัฐแจกฟรีให้แก่ประชาชน มาแสวงผลประโยชน์โดยมิชอบ และมีความผิดตามกฎหมาย จึงขอ
เตือนให้หยุดการกระทำดังกล่าว หากพบว่ายังมีการนำถุงยางอนามัยที่ได้รับแจกฟรีมาขายต่ออีก สปสช. จะพิจารณา
ดำเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุด     
       ในส่วนของประชาชนผู้ที่ต้องการใช้ถุงยางอนามัย สามารถขอรับถุงยางอนามัยได้ฟรี โดยลงทะเบียนใช้สิทธิในเมนู 
“กระเป๋าสุขภาพ” ในแอปฯ เป๋าตัง แล้วเลือกหน่วยบริการในระบบบัตรทองเพื่อไปรับถุงยางอนามัยได้ ทั้งคลินิกชุมชนอบอุ่น 
คลินิกเวชกรรม ร้านยา หน่วยบริการปฐมภูมิ คลินิกการพยาบาล รพ.สต. หรือในกรณีที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถนำบัตร
ประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อรับยาคุมกำเนิด ณ หน่วยบริการในระบบบัตรทองได้เช่นกัน โดยสามารถรับได้ครั้งละ 10 ชิ้นต่อ
คน/สัปดาห์ และไม่เกิน 52 ครั้ง/คน/ปี”นายคารม ย้ำ 

 

สิทธิเยียวยาบัตรทอง 
    สื่อนำเสนอ : เว็ปไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ ,กรมประชาสัมพันธ์, thebeter) 
    -  นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรฐัมนตร ีเผย สำหรับผู้ที่ใช้บริการสิทธิบัตรทองที่ได้รบัความเสยีหาย
จากการรักษา มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น โดย สปสช. ได้กำหนดประเภทความเสียหายและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นเป็น 3 กรณี คือ กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 240 ,000 บาท แต่ไม่เกิน 
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400,000 บาท กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการ เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 100 ,000 บาท แต่ไม่เกิน 240,000 บาท และ
กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 100 ,000 บาท  ระยะเวลา ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่
ทราบความเสียหาย โดยสามารถยื่นคำร้องที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึง สสจ. (ในจังหวัดที่เกิด
เหตุ) หรือ สปสช.เขต 1-13 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่น ที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) ศูนย์สิทธิบัตรทอง 
และสปสช. ช้ัน 2 อาคารบี ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.  
โรคไข้หวัดใหญ่ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด แนวหน้า) 
      -  นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.9 จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนลดลง และเป็นช่วงปลายฝนต้น
หนาว สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลง ทำให้ประชาชนป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น อีกทั้งสถานศึกษาหลายแห่งเปิดเทอมแลว้ 
มีเด็กนักเรียนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งมีการระบาดเป็นกลุ่ม
ก้อนในโรงเรียน และพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก เช่น สถานที่ทำงาน โรงพยาบาล จึงอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคไข้หวัดใหญ่ในชุมชนเป็นวงกว้าง 

 

การปรับเงินเดือนข้าราชการฯ และเจ้าหน้าที่รัฐ 
    สื่อนำเสนอ : เว็ปไซต์ (Hfocus, postjung) 
    -  แวดวงบุคลากรสาธารณสุข  มีการพูดคุยและแชร์หนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราค่าแรง
ขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ส่งถึงนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รอง
นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการพลเรอืน ลงวันท่ี 2 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา บางส่วนดีใจและขอบคุณรัฐบาล
ที่มีการเตรียมปรับขึ้นเงินเดือน จนเกิดการเข้าใจผิดว่า เป็นข่าวดีจะปรับเงินเดือนแล้ว แต่อีกส่วนระบุว่า ยังอยู่ระหว่างศึกษา 
ยังไม่ได้มีการปรับขึ้น ต้องรอดูผลการศึกษาก่อน เป็นต้น 

 

รพ.นราธิวาสฯ ลดตัวเลขแม่ตายหลังคลอดได้สำเร็จ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage) 
      - พญ.เพ็ญแข รถมณี หัวหน้าแผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่า ในพื้นที่ จ.นราธิวาส 
เขตสุขภาพที่ 12 มีสถิติมารดาเสียชีวิตหลังคลอดสูง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 120-150 คนต่อแสนประชากรการเกิดแบบมีชีพ แต่ใน
ระยะ 2 ปีที่ผ่านมา รพ.นราธิวาสฯ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อวางระบบการป้องกันมารดาตั้งครรภ์เสียชีวิตหลัง
คลอด โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม รวมถึงการมีการยกระดับการส่งต่อ การประสานการวางแผนการรักษา
ร่วมกันของบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับในพื้นที่ จึงทำให้ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของมารดาหลังคลอด เหลือประมาณ 
20 คนแต่แสนประชากรการเกิดแบบมีชีพ ซึ่งเป็นผลสำเร็จหลังจากมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบท้ังจังหวัด 

 

สาวติด HIV มีเซ็กซ์ไม่ซ้ำ 
    สื่อนำเสนอ : เว็ปไซต์ (Hfocus) 
    -  นายนิมิตร์ เทียนอุดม ท่ีปรึกษาผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เผยกรณีสาวโพสต์ติดเอชไอวีแต่กำเนิด มีเซ็กซ์แบบ One 
Night Stand เป็นเวลา 7 เดือนเพราะอกหัก ว่า เรื ่องนี้ถ้าหากบุคคลรายดังกล่าวอยู่ในการรักษาอย่างต่อเนื ่อง มีการ
รับประทานยาทุกวันจริงๆ ก็เท่ากับว่าอยู่ในการรักษามานานแล้ว น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่พบเชื้อเท่ากับไม่แพร่เช้ือ ส่วนกรณีไม่
รักษาแต่จงใจแพร่เชื้อ ไม่มีเขียนความผิดในกฎหมาย สำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เป็นเรื่องของคนทกุคนท่ี
สมัครใจมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่ากับใครก็ตาม เป็นหน้าที่ต้องทำ 

 

 


